

Số: 91 /BC-UBBC

Kiên Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2021

## BÁO CÁO

**Kết quả kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  
(từ ngày 01/4 đến ngày 22/5/2021)**



Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBBC ngày 29/3/2021, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban bầu cử thành lập 04 Đoàn kiểm tra, mỗi đoàn do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, thành viên là Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh và được cơ cấu đầy đủ các thành viên từ 04 tiểu ban nghiệp vụ bầu cử đã được Ủy ban bầu cử tỉnh thành lập, Đoàn kiểm tra từ ngày 01/4/2021 đến ngày 22/5/2021 (chia làm 02 đợt) kiểm tra tại Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố và kiểm tra thực tế một số tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn huyện, thành phố

Qua kết quả kiểm tra của 04 đoàn, Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh như sau:

### I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

#### 1. Triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử

Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, của Hội đồng bầu cử quốc gia, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ... Đặc biệt là Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01-4-2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến các cấp ủy đảng, chính quyền và phổ biến đến các chi bộ.

Nhìn chung đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành thực hiện đảm bảo đúng quy định.



## **2. Thành lập các tổ chức thực hiện công tác bầu cử**

Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, theo đó có 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 21 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 163 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 1.167 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với 1.768 khu vực bỏ phiếu. Các tổ chức thực hiện công tác bầu cử sau khi được thành lập đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và đi vào hoạt động theo quy định.

## **3. Việc niêm yết danh sách, tóm tắt tiểu sử những người ứng cử ở đơn vị bầu cử**

1.768 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định (bao gồm khu vực bỏ phiếu, nơi công cộng, khu vực đông dân cư).

## **4. Việc tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử**

Sau hội nghị 03 lần hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành thực hiện các bước để những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Các ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng nguyên tắc dân chủ - công khai - bình đẳng và đúng pháp luật, không lợi dụng bầu cử tuyên truyền trái Hiến pháp, pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

## **5. Niêm yết danh sách cử tri**

Ủy ban bầu cử các cấp rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Việc niêm yết danh sách cử tri thực hiện đúng theo quy định; thường xuyên rà soát, cập nhật số lượng cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu (kể cả những người tạm trú), bảo đảm tiêu chuẩn cử tri theo quy định.

## **6. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân**

Đến nay trên địa bàn tỉnh nhận 03 đơn tố cáo (02 đơn vi phạm tiêu chuẩn đối với 02 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất và xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành; 01 đơn khiếu nại về quyền không



được tham gia ứng cử). Sau khi thẩm tra, xác minh, kết luận vụ việc và đối thoại với người tham gia ứng cử, cả 03 người ứng cử tự nguyện rút đơn ứng cử.

Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định.

### **7. Công tác thông tin, tuyên truyền trong bầu cử, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử**

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành ủy, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử, kịp thời định hướng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử (nhất là trên mạng xã hội); các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: lắp đặt các pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, trực tiếp trung tâm, các khu đông dân cư... mở chuyên mục phát thanh về bầu cử, hỏi đáp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời lượng từ 15 đến 20 phút, ngày phát 3 buổi.

### **8. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, y tế**

#### **a) Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, y tế:**

Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp chuẩn bị chu đáo theo thẩm quyền, đã thành lập đầy đủ các Tiểu ban và từng Tiểu ban có xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời Công an huyện cũng xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế giúp cho Ủy ban bầu cử tổ chức tốt cuộc bầu cử các cấp.

#### **b) Công tác chuẩn bị về phòng, chống dịch Covid-19:**

Ủy ban bầu cử cấp huyện đã xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Đã triển khai đến Ủy ban bầu cử cấp xã, các Tổ bầu cử thực hiện, các Tổ bầu cử đều có bố trí bàn rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phát khẩu trang (trường hợp không có) cho cử tri, bố trí giãn cách nhất định để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

### **9. Về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử**

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan phân bổ kinh phí theo quy định.

ĐI CHỮ  
BA  
ỦY BAN  
KIÊN GIANG

Cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử của Ban bầu cử và Tổ bầu cử được bố trí, sắp xếp hợp lý; tiếp nhận con dấu; bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp; thẻ cử tri, mẫu danh sách cử tri, sách tài liệu hỏi-đáp về công tác bầu cử, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử và cấp phát cho các xã, thị trấn được kịp thời. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các trang thiết bị phục vụ cho công tác bầu cử như: máy in, máy photocopy, máy vi tính, bàn ghế làm việc, mực in, văn phòng phẩm... để chuẩn bị cho công tác bầu cử.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Ưu điểm:

Công tác chuẩn bị bầu cử của Đảng bộ, chính quyền địa phương nghiêm túc, khẩn trương, tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ văn bản của các cấp về tổ chức bầu cử đảm bảo yêu cầu, đúng quy trình, quy định; thành lập các tổ chức bầu cử đảm bảo tiến độ thời gian; tổ chức và hoàn thành ba lần hiệp thương; giới thiệu ứng cử viên đảm bảo chất lượng, số lượng; đánh giá cao việc xem xét giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định.

Tại một số Tổ bầu cử về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử của Tổ bầu cử được bố trí, sắp xếp hợp lý, đảm bảo cho công tác bầu cử; việc phân chia khu vực bỏ phiếu thực hiện đúng quy định, mỗi khu vực bỏ phiếu thành lập một Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên; thực hiện tốt việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri; niêm yết tiêu sử tóm tắt của các ứng cử viên; niêm yết thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; thông báo rộng rãi việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra. Việc trang trí phòng bỏ phiếu, sơ đồ hướng dẫn phòng bỏ phiếu được bố trí đảm bảo theo quy định.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19 theo thông điệp 5K của ngành y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức phụ trách tham gia bầu cử và cử tri khi tham gia bầu cử thực hiện việc đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn theo quy định; bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế tại các khu vực bỏ phiếu; chỉ đạo Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện phun khử khuẩn, đo thân nhiệt tại khu vực bỏ phiếu...

### 2. Khó khăn, vướng mắc:

Việc cập nhật thông tin và chế độ báo cáo chưa được thường xuyên và kịp thời; các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ còn chậm; công tác tuyên truyền còn ít và chưa thường xuyên; việc lựa chọn số dư người ứng cử theo quy định ở một số địa phương còn ít chưa đảm bảo, có những địa phương đến thời điểm hiện tại không có số dư người giới thiệu ứng cử, vì thế có thể ảnh hưởng đến quá trình hiệp thương lần ba và bầu cử sau này (*thị trấn Hòn Đất, thị trấn Sóc Sơn...*). Tình hình giới thiệu người ứng cử dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn ít, giới thiệu khối nhà nước nhiều, do đó có những địa phương chưa thực hiện tốt theo điều 02 của Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy



ban thường vụ Quốc hội (có 9/14 xã, thị trấn, huyện Hòn Đất giới thiệu khối nhà nước nhiều so với tỷ lệ của Nghị quyết). Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (về tư cách, văn hóa ứng xử) chưa đảm bảo (có đơn tố cáo); Việc cập nhật danh sách cử tri của một số đơn vị bầu cử và niêm yết tại khu vực bỏ phiếu chưa chính xác (xác định độ tuổi cử tri đủ 18 tuổi theo quy định còn sai sót; không ghi năm sinh hoặc những cử tri sinh năm 2003 chưa cập nhật ngày tháng sinh, thông tin chưa đầy đủ,..

- Việc bố trí niêm yết, các cơ sở vật chất để trang trí khu vực bỏ phiếu (thùng phiếu lớn, thùng phiếu nhỏ, khung và ảnh Bác, cờ nước, các loại băng ron, các mẫu biên bản, phù hiệu, nội quy, sơ đồ phòng bỏ phiếu...) chưa đồng bộ.

Những hạn chế nêu trên, Đoàn Kiểm tra đã kết luận và chấn chỉnh ngay với các tổ chức phụ trách bầu cử.

### 3. Đề xuất, kiến nghị:

a) Kiến nghị của Ủy ban bầu cử thành phố Phú Quốc: Ngày 20/4/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia có Công văn số 533/HĐBCQG-VP về việc cho phép xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là **ngày 21 tháng 5 năm 2021**.

b) Kiến nghị của một số đơn vị về Nghị quyết số 567/2021/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tại khoản c Điều 6 đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thư ký ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã: 1.200.000 đồng/người/tháng (nhưng thành viên ban thì không có chế độ) đề nghị bổ sung:

Ngày 29/4/2021, Tiểu ban Tổng hợp và Nghiệp vụ bầu cử tỉnh đã ban hành Công văn số 15/TBTHNVBC-VP, bổ sung đối tượng là ủy viên Ban bầu cử ở cấp xã, phường, thị trấn được hưởng mức chi bồi dưỡng cho người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử với mức hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng và thời gian được hưởng kể từ khi có Quyết định thành lập Ban bầu cử cấp xã đến khi kết thúc nhiệm vụ.

Ngoài ra, các Đoàn Kiểm tra cũng đã hướng dẫn, giải thích trực tiếp những khó khăn, vướng mắc và đề nghị địa phương cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử và thực hiện tốt việc thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo Công văn số 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Công văn số 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 08/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử; Công văn số 04/UBBC-TBTHNVBC ngày 09/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử ...

Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026././ #2

**Nơi nhận:**

- Văn phòng HĐND và UBND tỉnh;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;
- Thành viên UBBC tỉnh;
- Các Tiểu ban thuộc UBBC tỉnh;
- HĐND, UBND cấp huyện, xã;
- UBBC cấp huyện, cấp xã;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, vtttrinh, "HT".

**TM. ỦY BAN BẦU CỬ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Minh Thành**